

## ภาคผนวก

### ความหมายอัล-กุรอาน

บทอาลิอิมรอน โองการที่ 33 : “แท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงคัดเลือก อาดำม และนูฮ์ และวงศ์วานของอิบรอฮีม และวงศ์วานของอิมรอนให้เหนือกว่าประชาชาติทั้งหลาย”

บทอัล-อันอาม โองการที่ 83 : “และนั่นคือหลักฐานของเราที่ได้ให้แก่อิบรอฮีม โดยมีฐานะเหนือประชาชาติของเขา เราจะยกขึ้นหลายชั้น ผู้ที่เราทรงประสงค์ แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น เป็นผู้ทรงปรีชาญาณ ผู้ทรงรอบรู้”

บทอัล-อันอาม โองการที่ 84 : “และเราได้ให้แก่เขาซึ่ง อิสฮาก และยะอฺูบ ทั้งหมดนั้นเราได้แนะนำแล้ว และนูฮ์เราก็ได้แนะนำแล้วแต่ก่อนโน้น และจากลูกหลานของเขา (อิบรอฮีม) คือ ดาวิด และสุไลมาน และอัยยูบ และยูซุฟ และมูซา และฮารูน และในทำนองนั้นแหละ เราจะตอบแทนแก่ผู้กระทำความดีทั้งหลาย”

บทอัล-อันอาม โองการที่ 85 : “และชะกะรียา และยะฮฺูยา และอีซา และอิลยาส ทุกคนนั้นอยู่ในหมู่คนดี”

บทอัล-อันอาม โองการที่ 86 : “และอิสมาอีล และอัล-ยะสะอฺู และยูนุส และลูฏ แต่ละคนนั้น เราได้ให้ดีเด่นเหนือกว่าประชาชาติทั้งหลาย”

บทอัล-อะฮฺฺรอฟ โองการที่ 65 : “และยัง (ประชาชาติ) อ้าคั้นนั้น เราได้ส่งสุตฺ ซึ่งเป็นที่นอญของพวกเขาไป เขากล่าวว่า โอ้ประชาชาติของฉันทึอึย พวกท่านจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺเถิด ไม่มีผู้สมควรได้รับการเคารพภักดีใด ๆ สำหรับพวกท่านอีกแล้วนอกจากพระองค์ พวกท่านไม่ย้าเกรงดอกหรือ”

บทอัล-อะฮฺฺรอฟ โองการที่ 73 : “และยัง (ประชาชาติ) ษะมูดนั้น เราได้ส่งซอลิฮฺ ซึ่งเป็นที่นอญของพวกเขาไป เขากล่าวว่า โอ้ประชาชาติของฉันทึอึย พวกท่านจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺเถิด ไม่มีผู้สมควรได้รับการเคารพภักดีใด ๆ สำหรับพวกท่านอีกแล้วนอกจากพระองค์ แน่อนได้มีหลักฐานอันชัดเจนจากพระเจ้าของพวกท่านมายังพวกท่านแล้ว นึคืออูฐตัวเมียของอัลลอฮฺในฐานะเป็นสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกท่าน ดังนั้นพวกท่านจงปล่อยม้นกินในแผ่นดินของอัลลอฮฺเถิด และจงอย่าแตะต้องม้นด้วยการทำร้ายใด ๆ เลย จะเป็นเหตุให้การลงโทษอันเจ็บแสบคร้าพวกท่านเสีย”

บทอัล-อะอรอฟ โองการที่ 85 : “และยัง (ประชาชาติ) มัดยันนั้น เราได้ส่งซุัยบ ซึ่ง เป็นพี่น้องของพวกเขาไป เขากล่าวว่า โอ้ประชาชาติของฉันเอ๋ย จงเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺเถิด ไม่มีผู้สมควรได้รับการเคารพภักดีใด ๆ สำหรับพวกท่านอีกแล้วนอกจากพระองค์ แท้จริง หลักฐานอันชัดเจนจากพระเจ้าของพวกท่านนั้นได้มายังพวกท่านแล้ว ดังนั้นจงให้ครบเต็มซึ่ง เครื่องตวง และเครื่องชั่งเถิด และจงอย่าให้ขาดแก่เพื่อนมนุษย์ซึ่งบรรดาลีงของของพวกเขา และ จงอย่าก่อความเสียหายในแผ่นดินหลังจากที่มีการแก้ไขมันแล้ว นั่นแหละเป็นสิ่งที่ดียิ่งแก่พวก ท่านหากพวกท่านเป็นผู้ศรัทธา”

บทฮุด โองการที่ 50 : “และยัง (ประชาชาติ) ฮัดนัน (เราได้ส่ง) พี่น้องคนหนึ่งของ พวกเขา คือ ฮุด เขากล่าวว่า โอ้ประชาชาติของฉันเอ๋ย พวกท่านจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺเถิด พวกท่านไม่มีผู้สมควรได้รับการเคารพภักดีใด ๆ สำหรับพวกท่านอีกแล้วนอกจากพระองค์ พวกท่านมิใช่อื่นใด นอกจากเป็นพวกอุปโลกน์เท่านั้น”

บทฮุด โองการที่ 61 : “และยัง (ประชาชาติ) ษะมูดนั้น (เราได้ส่ง) พี่น้องคนหนึ่ง ของพวกเขา คือ ซอลิฮฺ เขากล่าวว่า โอ้ประชาชาติของฉันเอ๋ย พวกท่านจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ เถิด พวกท่านไม่มีผู้สมควรได้รับการเคารพภักดีใด ๆ สำหรับพวกท่านอีกแล้วนอกจากพระองค์ พระองค์ทรงบังเกิดพวกท่านจากแผ่นดิน และทรงให้พวกท่านพำนักอยู่ในนั้น ดังนั้น พวกท่าน จงขอภัยต่อพระองค์ แล้วจงกลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์ แท้จริงพระเจ้าของฉันทันนั้นทรงอยู่ใกล้ ทรงตอบรับเสมอ”

บทฮุด โองการที่ 84 : “และยัง (ประชาชาติ) มัดยันนั้น (เราได้ส่ง) พี่น้องคนหนึ่ง ของพวกเขา คือ ซุัยบ เขากล่าวว่า โอ้ประชาชาติของฉันเอ๋ย พวกท่านจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ เถิด พวกท่านไม่มีผู้สมควรได้รับการเคารพภักดีใด ๆ สำหรับพวกท่านอีกแล้วนอกจากพระองค์ และพวกท่านอย่าให้การตวง และการชั่งโดยไม่เที่ยงธรรม และอย่าให้บกพร่องแก่มนุษย์ซึ่งสิ่ง ต่าง ๆ ของพวกเขา และอย่าก่อกวนในแผ่นดินโดยเป็นผู้บ่อนทำลาย”

บทอัล-อัมบิยาอฺ โองการที่ 85 : “และจงรำลึกถึงเรื่องราวของอิสมาอีล และอิเดรีส และซุลกิฟลฺ แต่ละคนอยู่ในหมู่ผู้ที่อดทนขันติ”

บทอัศ-ศอฟฟาต โองการที่ 101 : “ดังนั้น เรา (อัลลอฮฺ) จึงแจ้งข่าวดีแก่เขา (ว่าจะ ได้) ลูกคนหนึ่งที่มีความอดทนขันติ (คือ อิสมาอีล)”

บทอัศ-ศอฟฟาต โองการที่ 102 : “ครั้นเมื่อเขา (อิสมาอีล) เติบโตขึ้น ไปไหนมา ไหนกับ (พ่อของ) เขาได้ (อิบรอฮีม) ได้กล่าวขึ้นว่า โอ้ลูกเอ๋ย แท้จริงพ่อได้เห็นในขณะฝันว่า

พ่อได้เชื่อคนเจ้า จงคิดดูซิว่า เจ้าเห็นเป็นอย่างไร เขา(อิสมาอีล) กล่าวว่า โอ้พ่อจ๋า พ่อจงปฏิบัติ ตามที่ได้ถูกบัญชามาเถิด หากอัลลอฮฺทรงประสงค์ พ่อจะเห็นว่าฉันอยู่ในหมู่ผู้ที่มีความอดทน”

บทอัศ-ศอฟฟาต โองการที่ 103 : “ ครั้นเมื่อทั้งสอง (พ่อและลูก) ได้ยอมมอบตน (แก่อัลลอฮฺ) อิบรอฮีมได้ให้อิสมาอีลคว่ำหน้าลงกับพื้น”

บทอัศ-ศอฟฟาต โองการที่ 104 : “และเรา (อัลลอฮฺ) ได้เรียกเขาว่า โอ้อิบรอฮีมเอ๋ย

บทอัศ-ศอฟฟาต โองการที่ 105 : “แน่นอน เจ้าได้ปฏิบัติถูกต้องตามฝันแล้ว แท้จริง เช่นนั้นแหละ เราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลาย”

บทอัล-ฟัจญ์ โองการที่ 29 : “มุฮัมมัด เป็นร่อซูลของอัลลอฮฺ และบรรดาผู้ที่อยู่ ร่วมกับเขาเป็นผู้เข้มแข็ง กล่าวหาญต่อผู้ปฏิเสธศรัทธา เป็นผู้เมตตาสงสารระหว่างพวกเขาเอง เจ้าจะเห็นพวกเขาเป็นผู้รู้กั (การก้มโค้ง เป็นอิริยาบถหนึ่งขณะละหมาด) ผู้สุญูด (การกราบ ลงกับพื้น เป็นอิริยาบถหนึ่งขณะละหมาด) โดยแสวงหาคุณความดีจากอัลลอฮฺ และความ โปรดปราน (จากพระองค์) เครื่องหมายของพวกเขาอยู่บนใบหน้าของพวกเขาเนื่องจากร่องรอย แห่งการสุญูดนั้นคือ อุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ใน อัล-เตารอต และอุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ใน อัล-อินญิล ประหนึ่งเมล็ดพืชที่งอกหน่อหรือกิ่งก้านของมันออกมาแล้วทำให้มันงอกงาม แล้ว มันก็เติบโตแข็งแรงและทรงตัวอยู่ได้บนลำต้นของมัน นำความปลื้มปิติมาให้แก่ผู้หว่าน เพื่อที่ พระองค์จะก่อความโกรธแค้นแก่พวกปฏิเสธศรัทธาเพราะพวกเขา (บรรดามุสลิม) และอัลลอฮฺ ทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายในหมู่พวกเขาว่า จะได้รับการอภัยโทษ และรางวัลอันใหญ่หลวง”